

ปีที่ 2 ของการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการปรับปรุงอาชีพภาคเกษตรเพื่อนำไปสู่การดำรงชีพอย่างมีสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการดำเนินการนั้นจะเน้นการบูรณาการระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร คือ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สวพ.8) และหน่วยงานเครือข่ายในท้องที่ต่าง ๆ โครงการฯ มีขอบเขตการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทำแปลงทดสอบเรียนรู้การใส่ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยยางพาราแบบผสมผสานเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรด้วย

- การพัฒนาศักยภาพการผลิตลองกองให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผลผลิตลองกองเกรด A มากขึ้นเป็น 30% มีการจัดทำแปลงทดสอบเรียนรู้ด้านการจัดการทรงพุ่มในการเตรียมความพร้อมของต้นลองกอง การจัดการช่อดอก ช่อผล ในการเพิ่มคุณภาพลองกอง และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีแบบผสมผสานในสวนลองกองเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี และการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลองกอง

- การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักไร้ดิน การปลูกข้าวโพดหวานและสับปะรดเชิงพาณิชย์ มีการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการปลูกผักไร้ดิน พร้อมการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร และจัดทำแปลงทดสอบการผลิตข้าวโพดหวานและสับปะรด ตลอดจนจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ด้วย



ในการดำเนินงานปีแรกของโครงการฯ อาจจะมีข้อจำกัดเนื่องจากปัญหาการอนุมัติโครงการฯ และงบประมาณล่าช้า และเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานตามฤดูกาลของพืชนั้นๆ ผลการดำเนินงานในปีแรก สามารถคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมายทุกจังหวัด พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต และจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านยางพารา 1,324 ราย ลองกอง 992 ราย ผักไร้ดิน 596 ราย ข้าวโพดหวาน 954 ราย และสับปะรด 235 ราย รวมทั้งสิ้น 4,101 ราย

ปัจจุบัน โครงการฯ ได้ดำเนินงานเข้าปีที่ 2 การดำเนินงานโดยทั่วไปเป็นระบบมากกว่าในปีแรก โครงการหลักคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรได้ดำเนินการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีที่กำหนดเรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลผลผลิต

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลองกองให้มีคุณภาพ เกษตรกรดำเนินการตัดแต่งกิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมของต้นลองกอง ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นและบังคับการออกดอก โดยช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน เป็นช่วงที่เหมาะสมในการรดให้น้ำเพื่อบังคับการออกดอก แต่ปีนี้สภาพอากาศแปรปรวน อาจจะเป็นปัญหาต่อการบังคับการออกดอกบ้าง แต่ในบางพื้นที่

ของจังหวัดสงขลาและสตูล ลองกองเริ่มแทงช่อดอกแล้ว และอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักไร้ดิน การปลูกข้าวโพดหวานและสับปะรดเชิงพาณิชย์ เกษตรกรในจังหวัดยะลาได้ดำเนินการปลูกข้าวโพดหวานแล้วในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2550 และเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วในเดือนมกราคม 2551

การปลูกผักไร้ดิน สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ผักที่เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ คะน้า กวางตุ้งได้หวัน ช่องเต้ (ยะลา) ผักกาดขาว ผักกาดแก้ว เป็นต้น ในจังหวัดสงขลา ทางหน่วยงาน สวพ.8 ได้จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกผักไร้ดินในพื้นที่อำเภอนาทวี และได้ประสานงานกับกลุ่มผู้ปลูกผักไร้ดินในการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

แปลงสับปะรด เกษตรกรได้ดำเนินการปลูกตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดูแลรักษาบำรุงต้น

แปลงต้นแบบหรือแปลงเรียนรู้ ทุกหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการจัดทำแล้วในทุกชนิดพืช ได้แก่ ยางพารา ลองกอง มังคุด อ้อยคั้นน้ำ มันขี้หนู ถั่วหรั่ง เป็นต้น

สำหรับโครงการฝึกอบรมเกษตรกร จังหวัดยะลา โดยศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปแล้ว จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักไร้ดินรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 56 ราย หลักสูตรเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตลองกอง เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์

2551 จำนวน 56 ราย หลักสูตรเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 127 ราย หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักไร้ดินรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 56 ราย หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพีชไร้ เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2551 จำนวน 152 ราย และหลักสูตรศัตรูยางพารา และการป้องกันกำจัด จำนวน 100 ราย หลักสูตรที่จะจัดอบรมต่อไปคือ ศัตรูลองกองและการป้องกันกำจัด จำนวน 100 ราย

จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มวิชาการ สวพ.8 ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกผักไร้ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ ในหลักสูตรการปลูกผักไร้ดิน และการผสมปุ๋ยใช้เอง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 จำนวน 70 ราย ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรจังหวัดสงขลา จำนวน 2 รุ่น รวม 300 ราย และเกษตรกรจังหวัดสตูล 150 ราย ในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวาน

และหลักสูตรเทคโนโลยีการปลูกสับปะรดให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลา 50 ราย และจังหวัดสตูล 50 ราย

จังหวัดปัตตานี โดยศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตปัตตานีนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการผลิตสับปะรดและถั่วหรั่ง ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2551

สำหรับจังหวัดนราธิวาส ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนเมษายน 2551 ความคืบหน้าในการดำเนินการ จะแจ้งให้ทราบในฉบับต่อไป



ตลาดกลางยางพารายะลา... เปิดบริการ พ.ค. นี้



ข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางชายแดนภาคใต้ นั่นคือการมีตลาดกลางยางพาราในจังหวัดยะลา ตลาดกลางแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา (เดิมคือสถานีทดลองยางยะลา) เขตอำเภอเมือง รูปแบบการดำเนินงานเหมือนกับตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ การเข้ามาใช้บริการไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การเกิดขึ้นของตลาดกลางยางพารายะลาเป็นผลสืบเนื่องจากการผลักดันของศูนย์

อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกรมวิชาการเกษตร ทุกอย่างมีความพร้อมทั้งในส่วนของตัวอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร และเงินทุนหมุนเวียนที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงอย่าลืมเข้าไปใช้บริการ...